



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. แนะนำผู้บริหารใหม่ 2 ราย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- อาจารย์เดิมศักดิ์ สุขวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์อำนาจ ชีระวนิช ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี- ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สืบต่อจาก ศาสตราจารย์รังสิต สุวรรณมรรคา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี <p>2. จำนวนนิสิตที่ได้รับรางวัลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2552 รวม 1,927 คน</p> <p>3. รายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปี 2006 - 2010</p> <p>4. สรุปข้อมูลการสัมมนา “อาจารย์เมล็ดพันธุ์กล้าใหม่ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553</p> <p>5. สรุปข้อมูลการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2547 - 2553</p> <p>6. สรุปสาระสำคัญการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมัน ประจำประเทศไทย</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>7. โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับโครงการศูนย์-ไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต</p> <p>8. สรุปรายการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จำกัด ประจำปี 2551-2553 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553</p> <p>9. ข้อมูลเปรียบเทียบราคากาพย์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2551 - 2553 และรายงานการจัดหาสิทธิประโยชน์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553</p> <p>10. รายงานด้านการเงินที่หน่วยงานต้องนำเสนอวิทยาลัย</p> <p>11. สรุปรจำนวนนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553</p> <p>12. ข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Program in Higher Education and Research 2011 - 2012)</p> <p>13. รายงานประจำปี “ทุนฉลองสมโภช พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” พ.ศ. 2553</p> <p>14. งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่น</p> <p>15. การขอความร่วมมือจัดพื้นที่รับรองผู้ปกครองบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553</p>	
2	คณะวิทยาศาสตร์	<p>การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัญมณี (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)</p>	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3	คณะกรรมการการศึกษา	กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติเปิดสอนและดำเนินการมาแล้ว 3 ปี และ 4 ปี	เห็นชอบตามเสนอ และมอบคณะกรรมการการศึกษาดำเนินการแจ้งคณะที่มีหลักสูตรเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 5 ปี ให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร หากไม่ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนดสภามหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนและให้รวบรวมรายชื่อหลักสูตรที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
4	คณะเกษตร	การขออนุมัติเพิ่มคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (ภาคพิเศษ) คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
5	คณะประมง และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
6	คณะมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01371112 การรู้สารสนเทศ	
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
7	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม-ศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 5 รายวิชา และขออนุมัติเปลี่ยนรหัสวิชา จำนวน 1 รายวิชา	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8	โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี	การขออนุมัติปิดหลักสูตรและรายวิชาของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต สุพรรณบุรี จำนวน 6 หลักสูตร	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
9	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ - 01054591 โดยขอเปลี่ยนชื่อวิชา จำนวนชั่วโมงการบรรยายและ ปฏิบัติการ จากระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 3(2-3) หน่วยกิต เป็นระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม- เกษตร จำนวน 3(1-6) หน่วยกิต	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
10	คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 04802283 โภชนาการเพื่อสุขภาพ	
11	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 12) คุชฎีบัณฑิต 44 คน มหาบัณฑิต 1,742 คน และระดับบัณฑิต 2,636 คน รวม 4,422 คน	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอขออนุมัติในหลักการจากที่ประชุม คณบดีกรณที่มีรายชื่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มเติมหลังจากการประชุมฯ ครังนี้ สำนัก- ทะเบียนและประมวลผลและคณะคณบดีสังกัดขอตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอมหาวิทยาลัย ดำเนินการออกประกาศฯ อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัย ทราบต่อไป
12	สำนักทะเบียนและประมวลผล	ขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาให้แก่ น.ส.วณัญญา เฟ็งจันทร์ การจัดส่งใบรายงานคะแนนของนิสิต (KU 6) รายงานการส่งคะแนนภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2552	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอเรื่องการจัดส่งใบรายงานคะแนน ของนิสิต (KU 6) และมอบสำนักทะเบียนและประมวลผลประสานกับคณะที่ยังไม่ได้จัดส่งผล การเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 และภาคฤดูร้อน ให้จัดส่งรายงานให้ผู้ปกครองต่อไป ด้วยแล้วรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ 2. เห็นชอบให้เพิ่มช่องทางการรายงานคะแนนของนิสิตโดยใช้ระบบสนับสนุนอาจารย์ ที่ปรึกษาและมอบสำนักทะเบียนและประมวลผลประสานกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และสรุปผลการดำเนินงานระบบ สนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13	คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้า	รายงานผลการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างปีการศึกษา 2550 - 2553	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1 - 4 และเห็นชอบแนวทางการดำเนินการทั้ง 3 ข้อ 2. แนวทางการดำเนินการในข้อ 3 การขยายการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มสังคมศาสตร์ - มนุษยศาสตร์ ขอให้ให้นำหรือความเป็นไปได้ในการขยายการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
14	คณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มก.	การกำหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 9 ข้อ 2. ให้นำอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปพิจารณาทบทวนใหม่ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามข้อเสนอและข้อสังเกตของที่ประชุม ดังนี้ 2.1 ให้เพิ่มเติมเรื่องคุณธรรมในอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเน้นให้เป็นประเด็นหลักเพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมให้กับนิสิต 2.2 การสื่อความหมายของตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า KASETSART ถ่ายทอดออกมาเป็นอัตลักษณ์ ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวอักษร K โดยเสนอควรใช้คำว่า Knowledge และตัวอักษร E ควรใช้คำว่า Ethics
15	กองคลัง	การขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 เป็นงบบุคลากรทั่วไป ในวงเงินทั้งสิ้น 7,570,020 บาท	อนุมัติ
16	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการผลิตสัตว์	
17	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย เป็นภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
18	สำนักงานกฎหมาย	การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอกของคณะในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ และเสนอให้พิจารณาใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกับสำนัก สถาบัน ด้วย

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19	สถาบันสุวรรณวาทกสิกิจ เพื่อการคั้นคว่ำและพัฒนาปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์	การขออนุมัติกำหนดราคาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสถาบันสุวรรณ วาทกสิกิจเพื่อการคั้นคว่ำและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์	อนุมัติ และมีข้อสังเกตว่าการกำหนดราคาผลผลิตและผลิตภัณฑ์แบบคงที่อาจไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์ขึ้นลงของราคาผลผลิตในตลาด ควรกำหนดราคาแบบช่วง เพื่อให้สามารถ แข่งขันกับเอกชนได้
20	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญา- โท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
21	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์- สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี	
22	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตรา ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
23	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	การกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน	ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ
		การให้บริการล่ามภาษามือ	ประชุมทราบ
		แนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์ปฏิบัติ- การคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ กรมกิจการพลเรือน- ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย	ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ
24	สำนักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข	แนวปฏิบัติในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับ สาขาวิชาชีพและสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะ	ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนเมษายนและเดือน พฤษภาคม 2553 จำนวน 390 ข่าว	ประชุมทราบ
26	ประธาน	วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์จะเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อคณะอนุกรรมการงบประมาณด้านการศึกษา	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri